

Số 145/LĐLĐ  
"Về các chính sách ưu đãi của  
Công ty Cổ phần kỹ thuật số FPT"

Phú Riềng, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở  
các Doanh nghiệp trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 441/LĐLĐ ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc phối hợp triển khai Chương trình ưu đãi, giảm giá của công ty Cổ phần FPT năm 2021 cho đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng hướng dẫn Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động" cụ thể như sau:

Đoàn viên, người lao động được mua hàng trả chậm trong thời gian 06 tháng với lãi suất 0 đồng, lãi suất 0% cũng như được hưởng thêm các chương trình khuyến mãi tháng đối với các sản phẩm điện thoại mang thương hiệu Samsung được cung cấp bởi FPT Shop, có thể thanh toán số tiền mua hàng mỗi tháng tại các cửa hàng của FPT Shop trên toàn quốc.

Được hoàn tiền 5% và hưởng thêm các chương trình khuyến mãi tháng của từng sản phẩm tại thời điểm mua hàng, việc hoàn tiền được quy đổi thành mã thẻ cào nạp điện thoại tương ứng 5% giá trị của đơn hàng được nhắn tin qua số điện thoại của các thành viên, người lao động đăng ký hội viên F.Friends (Không áp dụng với máy đổi trả và các chương trình giá đặc biệt)

Các hình thức mua hàng được ưu đãi Hoàn tiền 5%: Trả thẳng (Khi mua hàng và thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng); Trả góp qua Công ty tài chính có hợp tác với FPT Shop; Trả góp qua thẻ tín dụng các Ngân hàng có hợp tác với FPT Shop.

Được miễn phí bảo trì, chăm sóc thiết bị, hỗ trợ cập nhật phần mềm miễn phí, cài nhạc, games, khắc phục lỗi, vệ sinh làm mới máy, tư vấn miễn phí các thiết bị kỹ thuật số (Như điện thoại, máy tính bảng, laptop) tại các cửa hàng của FPT Shop trên toàn quốc.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị các Công đoàn cơ sở tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động biết, tham gia mua hàng cùng hưởng ưu đãi,



giảm giá do thỏa thuận mang lại. Trong quá trình triển khai, nếu có thắc mắc, các đơn vị liên hệ với Liên đoàn Lao động huyện hoặc ông: Hoàng Trọng Hùng, đại diện Công ty Cổ phần kỹ thuật số FPT - số điện thoại **0949 587 447** để được hỗ trợ./.

**Nơi nhận:**

- LDLĐ tỉnh;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



*Trương Văn Cường*